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สรุปรายงาน 
การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย  
น าโดย 

นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ ๒๖–๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
----------------------------------- 

 
 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๖–๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภา
ของสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การเป็นช่องทางส าคัญในการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันในด้านอื่น ๆ ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. วัตถุประสงค์ 
   การเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งให้กลุ่มมิตรภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย (ที่ยังไม่เคยเดินทางในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ได้แก่ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
อินโดนีเซีย กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ตุรกี กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เมียนมา กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม และกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-อิสราเอล เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ประเทศคู่กลุ่ม เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐสภาในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค ์คือ 
  ๑. เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในช่วง
ของการปฏิรูปประเทศ 
  ๒. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีของสถาบันนิติบัญญัติของไทยและอินโดนีเซีย
  ๓. เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย
และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะด้านการศึกษา และความม่ันคงในเรื่องทรัพยากรทางทะเล  
  ๔. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 ๒. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ประกอบด้วย  
๑. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  - ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย- 
  อินโดนีเซีย 

  - หัวหน้าคณะผู้แทนฯ 
๒. นางเสาวณี  สุวรรณชีพ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา 
  ไทย-อินโดนีเซีย 

  - ผู้แทนฯ 
๓. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  - กรรมการบริหารและเลขานุการกลุ่มมิตรภาพ 
  สมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย 

  - ผู้แทนฯ 
๔. นางสาวศรีสิณี  พัฒนมาศ  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

   กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
   ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  - เลขานุการคณะผู้แทนฯ 

๕. นางสาวอกนิษฐ์  ปัทมินทร   - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  
   กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
   ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนฯ 

 

  ๓.  ก าหนดการเดินทาง 
  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม  
๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 435 
     คณะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 434  
 

  ๔.  การประชุมทวิภาคีกับบุคคลส าคัญของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   ๔.๑ การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Fahri  Hamzah รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภาอินโดนีเซีย ในโอกาสนี้ Hon. 
Mr. Ayub khan รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย และนายทรงพล  สุขจันทร์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือประเด็นต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑) วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุมทวิภาคี 
  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
มาประชุมทวิภาค ีณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังนี้  
  ๑. หารือเก่ียวกับแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ 
  ๒. ชี้แจงสถานการณ์ และรายงานความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านนิติบัญญัติ 
  ๓. หารือเก่ียวกับแนวทางการปฏิรูประบบนิติบัญญัติ 
  ๔. หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
เทคโนโลยีและน าความปรารถนาดีจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
มายังประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย 
  ๒) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย และกล่าวว่าทุกครั้งที่คณะจากประเทศไทยมาพบปะหารือ รู้สึกเหมือน
ได้พบกับพ่ีน้องของตนเองเสมอ เมื่อได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ไม่เคยรู้สึกเลยว่าก าลังอยู่ใน
ต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีหลายอย่างที่คล้ายกัน และโลกปัจจุบันท าให้
ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และแยกออกจากกันไม่ได้ จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ได้กล่าวแนะน ารองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ซึ่งเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย  
  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวถึงความเคารพนับถือที่มีต่อ 
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ผู้ล่วงลับ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพ่ีชาย เคยท างานร่วมกัน  
มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี ดังนั้น การเดินทางมาประชุมทวิภาคีของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย น าโดยประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อินโดนีเซีย ในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์
อันดีซึ่งมีอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศด้วย 
นอกจากนั้น ภาคธุรกิจของไทยและอินโดนีเซียมีความความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เนื่องจากชาวอินโดนีเซียชื่นชอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ส าหรับอินโดนีเซียนั้น มีมูลค่าการส่งออกของผลไม้
เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น จึงต้องการเห็นความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว อันจะ
ส่งผลดีต่อประชาชนของประเทศท้ังสอง 



 ๔ 

  นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิบนเกาะ 
สุลาเวสี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และกล่าวขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างดี และให้ความสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวไทยด้วย รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ตนมีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้ผู้น าของอินโดนีเซีย ย่อม
น าพาประชาชนชาวอินโดนีเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี  
  นายทรงพล  สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้กล่าวขอบคุณรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ได้ให้ความสนับสนุน และความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่คนไทยที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อครั้งที่ผ่านมา ณ เมืองปาลู ซึ่งมีนักเรียนไทย
ติดอยู่ที่เมืองปาลู จ านวน ๒๘ คน และกล่าวถึงการเป็นช่องทางทางการทูตที่ส าคัญของกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย หากสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศต้องการสร้างความร่วมมือ หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและความช่วยเหลือใด ๆ กลุ่มมิตรภาพนับเป็นช่องท่างที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่ง 
  จากนั้น ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ (๑๙๕๐) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองด าเนินไปได้ด้วยดี มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับทวิภาคีและกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ร่วมมือในกรอบอาเซียน องค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC) และ 
(Non-Aligned Movement - NAM) ซึ่งมิได้มีเฉพาะระดับรัฐบาลเท่านั้น ในระดับประชาชนก็มีความสัมพันธ์ที่
ดีมาก และในปีนี้เป็นปีแห่งการฉลองครบ ๖๘ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อกันต่อไป  

ส าหรับความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น อินโดนีเซียและไทยได้ให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรัฐสภา โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ระหว่างกัน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจะเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
โดยกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ เป็นต้น การแลกเปลี่ยนการเยือนครั้งส าคัญ ฝ่ายไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น าคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของ   
นายเซตยา โนวันโต ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อินโดนีเซีย 
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓–๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ส าหรับ ฝ่ายอินโดนีเซีย ได้แก่ นายนาโซปริยาตโน 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙–
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
อินโดนีเซีย-ไทย  

สมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการพบปะหารือกันบ่อยครั้งในการประชุมรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ อาทิ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) สหภาพรัฐสภา 
(Inter-Parliamentary Union - IPU) รัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิ ฟิก  (Asia Pacific Parliamentary 
Forum - APPF) และ องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพ่ือการต่อต้านการทุจริต (Global Conference of 
Parliamentarians Against Corruption - GOPAC) เป็นต้น ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -
อินโดนีเซีย กล่าวชื่นชมรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
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ประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตนได้เข้าร่วมถึงสองครั้งในระยะเวลาสองปี เนื่องจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติของไทยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และชื่นชมรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ก าลังเริ่มต้นสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบอพาร์ตเมนท์ให้แก่สมาชิก
รฐัสภา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาอย่างดียิ่ง 
 ๓) ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย กล่าวถึงความประสงค์ที่จะมีความ
ร่วมมือกับฝ่ายอินโดนีเซียหลายประการ เช่น การค้า การลงทุน การเกษตร การศึกษา และการประมง รวมถึง 
กรอบความร่วมมือพหุภาคี อาทิ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia 
Cooperation Dialogue - ACD) องค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC) 
และสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association - IORA) และขอให้การสนับสนุน
อินโดนีเซียในการมีบทบาทน าในกรอบความร่วมมืออาเซียน อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงแต่เศรษฐกิจ ตลาด และประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน แต่ยัง มี
ส านักงานเลขาธิการอาเซียนด้วย ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางให้แก่ประชากรอาเซียนด้วย  
 ๔) ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา 

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการศึกษาว่า 
เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดกัน
มาก โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาอินโดนีเซียได้มอบทุนการศึกษาที่เรียกว่า “Darmasiswa” ให้แก่นักเรียนไทย 
และนักเรียนต่างชาติ ได้ศึกษาภาษาบาฮาซาของอินโดนีเซีย และได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น 
ทุนการศึกษาที่เรียกว่า “Muhammadiyah” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
ผ่านศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมีนักเรียนไทยประมาณ ๒,๐๐๐ คน ศึกษาอยู่ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริหารและ
เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย กล่าวขอบคุณท่ีรัฐบาลอินโดนีเซีย ได้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ได้มาศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากนั้น รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์   
ลิ่มสกุล ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการศึกษาว่ามีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกปี โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในปี ๒๕๖๒ ฝ่ายไทยมีความประสงค์ที่จะให้ตัวเลขของจ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมการเคลื่อนย้ายของนักเรียนและนักศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยเมื่อครั้ง
ที่ตนด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียด้วยความรู้สึกชื่น
ชมที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอินโดนีเซียได้ออกมาศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ  
 ๕) พัฒนาการทางการเมือง 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะมีขึ้นใน
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปีเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีข้ึนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส าหรับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวถึงการเลือกตั้งทั่วไปของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจะเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และ
ประธานาธิบดีในวันเดียวกัน โดยในขณะนี้สมาชิกรัฐสภาได้กลับไปยังเขตเลือกตั้งของตนเองเพ่ือเตรียมตัว
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ส าหรับการเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึง และอวยพรให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมี
ขึ้นในปี ๒๕๖๒  

๖) ก าหนดการ ณ เมืองบันดุง 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียได้กล่าวว่า การเดินทางมาประชุมทวิภาคี
ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียในครั้งนี้ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-อินโดนีเซีย ได้เดินทางไปเมืองบันดุงเพ่ือพบกับ Hon. Mrs. Popong  Otje  Djundjunand สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก และได้พบกับนักเรียนไทยในอินโดนีเซียที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ณ เมืองบันดุง โดยประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้กล่าวถึงความประทับใจ
ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก Ms. Meinarti  Fauzie 
ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา (The Museum of ASIAN-African Conference) และได้
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ พิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา ในโอกาสนี้ ได้รับการสนับสนุน
จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาประสานงานให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณ เมืองบันดุง  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พร้อมกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ท า
ให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณ เมืองบันดุง ได้รับความรู้ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียได้เดินทางไปพบกับสมาคม
นักเรียนไทยในอินโดนีเซีย (Thai Students Association in Indonesia-TSAI) เมืองบันดุง โดยได้รับทราบ
ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมได้รับ
ทราบปัญหาต่าง ๆ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาคม
นักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่ง 
 นางเสาวณี  สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียว่า ทั้งสองประเทศเป็นเสมือนพ่ีน้องกัน มีความคุ้นเคยกันอย่างมาก นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงความ
ยินดีที่ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของหลาย
ประเทศที่มาจากทวีปที่แตกต่างกัน รวมถึงประเทศไทย ในการแสดงความเป็นกลางทางการเมืองระหว่าง
ประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวโดยมีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการเพ่ิมศักยภาพให้แก่คนในชาติในด้านการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการได้ไปพบกับ 
สมาคมนักเรียนไทยในอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง ท าให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักเรียนทุกคน โดยการดึงศักยภาพที่ตนเองมีขึ้นมาเพ่ือพัฒนาตนเองและ
ช่วยพัฒนาผู้อ่ืนได้ด้วย การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะน ามาซึ่งความผาสุกของ
สังคมโดยรวม 
  จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านในที่นี้
มีความตั้งใจเดียวกันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
และขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ที่เป็นส่วนส าคัญให้มีการพบกันในวันนี้ และหากมีสิ่งใดที่
รัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถสนับสนุนได้ ขอให้แจ้งมา ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้คลี่คลายไปได้ด้วยดี  
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  หลังจากเสร็จสิ้นการหารือ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มอบ
แบบจ าลองรูปเรือให้แก่ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย พร้อมนี้ คณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้มอบกรอบรูปเงิน เป็นที่ระลึกให้แก่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  ๔.๒ การประชุมทวิภาคีกับ Hon. Mr. Ayub  Khan รองประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย และ Ms. Dwie  Aroem  Hadiatie สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และกรรมาธิการความร่วมมือรัฐสภาระหว่างประเทศ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑      
ณ อาคารรัฐสภาอินโดนีเซีย โดยมี นายทรงพล  สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมด้วย 
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 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
 ๑) วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุมทวิภาคี 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา
ประชุมทวิภาค ีณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังนี้  
 ๑. หารือเก่ียวกับแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ 
 ๒. ชี้แจงสถานการณ์ และรายงานความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านนิติบัญญัติ 
 ๓. หารือเก่ียวกับแนวทางการปฏิรูประบบนิติบัญญัติ 
 ๔. หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 
 ๒) ความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย กล่าวต้อนรับและแสดงความมั่นใจ
ว่า กลุ่มมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายจะเป็นกลไกส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์อันดีของรัฐสภาไทยและรัฐสภา
อินโดนีเซีย อันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีของประเทศทั้งสอง และกล่าวแสดงความขอบคุณที่ฝ่ายไทยได้เคย
ต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทยอย่างอบอุ่น เมื่อครั้งเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทย เมื่อปี ๒๕๕๙ และขออภัยที่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ไม่สามารถอยู่ให้การ
ต้อนรับได้ เนื่องจากติดภารกิจการรณรงค์การเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียจะเกิดขึ้นในเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย  จากนั้น ได้แนะน าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่เข้าร่วมการพบปะในครั้งนี้ คือ Ms. Dwie  Aroem  Hadiatie สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ 
ความร่วมมือรัฐสภาระหว่างประเทศ  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย กล่าวขอบคุณที่รองประธานกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ได้สละเวลามาให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-อินโดนีเซีย เพราะทราบว่าเป็นช่วงเวลาของการรณรงค์การเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งต่าง ๆ ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเป้าหมายเดียวกันคือความพยายามในการ
สร้างประชาธิปไตยท่ียั่งยืนให้แก่ประเทศ 
 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย กล่าวถึงความร่วมมืออันใกล้ชิด
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่า ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญในอาเซียนของอินโดนีเซีย จึงประสงค์ที่จะหารือกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย 
ในประเด็นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาการค้าร่วมกันระหว่างสอง
ประเทศ ซึ่งแนวโน้มความร่วมมือทางการค้าเป็นไปในทางที่ดี สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะอ านวยความสะดวกให้
อย่างเต็มที่ในเรื่องการค้า และการลงทุนระหว่างกัน และขอยกย่องประเทศไทยที่เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของอาเซียน จึงขอให้ประเทศไทยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจ านวนมหาศาลที่เดินทาง
มาเท่ียวประเทศไทยให้เดินทางมาเที่ยวสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย  
 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย และชาว
ไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และความเห็นที่มีให้สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และชาวอินโดนีเซีย ในกรณีภัยพิบัติทั้ง
สองครั้งที่เกิดขึ้นที่เกาะลอมบอก และเมืองปาลู บนเกาะสุลาเวสี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของสองประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียได้เร่งท าความสะอาด เมือง
หลังจากภัยพิบัติ เพ่ือให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อีกครั้ง  
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 ๓) การสร้างเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมฮาลาล 
 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ได้กล่าวถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ของหลายเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลายด้านในสุราบายา 
อาทิ การเฝ้าระวังความปลอดภัยในเมือง การออกใบอนุญาตต่าง ๆ การใช้กล้องวงจรปิด การเตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และการใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สามารถร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเป็น Smart City ได้ สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้พัฒนาระบบ
การเงินการคลังโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันในเรื่องนี้ 
นอกจากนั้น รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ก าลังขยายตัว มีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจ านวนมากที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ และหวังว่า
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยและอินโดนีเซียสามารถมีความร่วมมือกันได้ และรู้สึกชื่น
ชมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาหารฮาลาลระหว่างประเทศ และการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารฮาลาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย  
 นางเสาวณี  สุวรรณชีพ กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้กล่าว
ตอบเรื่อง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ว่ารัฐสภาไทยก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และ Smart City เป็นเมืองหนึ่งใน Thailand 4.0 โดยประเทศไทยตั้งเป้าเป็นเมืองอัจฉริยะ  
แบ่งการพัฒนาเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ผลักดันให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และรักษา
วัฒนธรรมเดิมไว้ และผลักดันให้เป็นเมืองทันสมัย สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
อ านวยความสะดวกในด้านคมนาคม การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างพลังงานสะอาด  ซึ่งมีภูเก็ต 
และเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรกเริ่มในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชน อาทิ การคมนาคม การขนส่ง การเงิน การเก็บภาษี การบริหารอสังหาริมทรัพย์ และความปลอดภัย 
เป็นต้น จากนั้นจะเป็นกรุงเทพมหานคร และขอนแก่น ส าหรับภาคการเงินนั้น ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก มีความประสงค์ร่วมกันในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการธนาคารและการคลัง
ของธนาคารในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวล้ าด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น อินโดนีเซียและไทยควรเป็นพันธมิตรอัจฉริยะ (smart partner) โดยมีความร่วมมือ
กันในเรื่องความเป็นอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะ และเกษตรกรอัจฉริยะ ภายใต้การเป็นความร่วมมือที่
ยั่งยืน  
 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล กรรมการและเลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
อินโดนีเซีย กล่าวถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ตว่า มีหลายหน่วยงาน และหลายองค์กรร่วมกัน
พัฒนาและส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต โดยมีทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยได้วิจัยและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาเมืองให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะได้ในอนาคต จากนั้นได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมอาหาร  
ฮาลาล ว่าประเทศไทยมีศูนย์ฮาลาลศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์อาหารฮาลาลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศูนย์ฮาลาลศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้งสองสถาบันมีภารกิจหลักในการสร้างมาตรฐานให้แก่
การทดสอบอาหารฮาลาล รวมถึงวัคซีนฮาลาล และเครื่องส าอางฮาลาล ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มีการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล อย่างไรก็ตาม แม้จะมีภารกิจหลักที่คล้ายกัน แต่ไม่ทับซ้อนกัน 
นอกจากนั้น ตนยังเป็นผู้ประสานงานจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญชวนนักลงทุน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมด้วย รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย 
กล่าวถึงเรื่องอุตสาหกรรมฮาลาลว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประสงค์ให้
มีความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับศูนย์ฮาลาลของทั้งสองสถาบันของไทยด้วย  



 ๑๐ 

 จากนั้น Ms. Dwie  Aroem  Hadiatie สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และกรรมาธิการความร่วมมือรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-อินโดนีเซียว่า รู้สึกชื่นชมโครงการ Thailand 4.0 และเห็นว่ารัฐบาลของสองประเทศควรมีความ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และกล่าวถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฮาลาลว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีคณะกรรมการที่
ดูแลเรื่องต่าง ๆ อาทิ อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการพัฒนาบุคลากรด้านฮาลาล เป็นต้น  
 ๔) การแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย กล่าวถึงเรื่องการแก้ปัญหาการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing-
IUU) นับเป็นเวลา ๓ ปีแล้วที่ประเทศไทยได้รับใบเหลือง IUU Fishing จากสหภาพยุโรป (European Union-
EU) โดยไทยด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติตามค าแนะน าของสหภาพยุโรป  
ซึ่งปัจจุบันไทยยังคงได้รับสถานะใบเหลือง (Yellow card) ท าให้ไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากปลา ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงต้องปฏิรูปภาคการประมง มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลายมาตรา รวมถึงการติดตั้งระบบ
ติดตามบนเรือทุกล า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอินโดนีเซียและไทยจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ไข
ปัญหาประมงร่วมกัน นอกจากนั้น ตนมีความสนใจเรื่องกระทรวงทางทะเลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
เศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy)  
 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ได้กล่าวตอบในเรื่องของการประมง
ผิดกฎหมายว่า ตนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี และมีความยินดีที่ทราบว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาการประมง ตนจะหาข้อมูลเรื่องกระทรวงทางทะเลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเศรษฐกิจทางทะเล 
และรายงานให้ฝ่ายไทยทราบต่อไป โดย Ms. Dwie  Aroem  Hadiatie สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และกรรมาธิการความร่วมมือรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจทางทะเลของสาธารณรัฐ 
อินโดนีเซียได้เคยมีการประชุมกันที่บาหลี เพ่ือหารือเรื่องการเพ่ิมศักยภาพทางทะเลให้แก่สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  
 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย -ไทย กล่าวขอบคุณที่ฝ่ายไทยได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในวันนี้ ตนจะติดตามและประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดเพ่ือดูแลนักศึกษาไทยที่เป็นชาวพุทธและมุสลิมที่มาศึกษาต่อยังสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้กล่าวขอบคุณ และยกย่องค ากล่าว
ส าคัญของประธานาธิบดีซูการ์โนแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่า “เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย” (Unity 
in Diversity) รวมถึงหลักปรัชญาปัญจศีล (Panjasila) ๕ ประการ ที่ท าให้ความแตกต่างหลากหลายของ
อินโดนีเซียสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้จนถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือที่
มีต่อกันระหว่างอินโดนีเซียและไทยจะด าเนินต่อไปอย่างใกล้ชิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 หลังจากเสร็จสิ้นการหารือ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้มอบ 
ขันลงหิน เป็นที่ระลึกให้แก่รองประธานกลุม่มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย  
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย พร้อมเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
ถ่ายภาพร่วมกับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้พบกับ Hon. Mrs. Popong  
Otje  Djudjunan สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมืองบันดุง ซึ่งได้เดินทางมาประชุมงบประมาณ ณ ห้องประชุม 
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นการอ าลา และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย 



 ๑๒ 

พร้อมเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ถ่ายภาพร่วมกับ Hon. Mrs. Popong  Otje  Djudjunan สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เมืองบันดุง 
 ๕. การพบปะหารือกับบุคคลส าคัญ 
  ๕.๑ การพบปะหารือกับนายทรงพล  สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
ระหว่างการรับประทานอาหารค่ า (working dinner) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือประเด็นส าคัญต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑) ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  ไทยและอินโดนี เซียสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๙๓ (๑๙๕๐) ไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ทั้งในระดับทวิภาคีและกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในกรอบอาเซียน องค์การการ
ประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-
Aligned Movement - NAM) ซึ่งมิได้มีเฉพาะระดับรัฐบาลเท่านั้น แตใ่นระดับระหว่างประชาชนกับประชาชน
มีระดับความสัมพันธ์ที่ดีมากเช่นกัน    

นอกจากนั้น เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ติดอยู่บริเวณภูเขาไฟรินจานี (Mount Rinjani) ที่เกาะลอมบอก และส่งกลับ
ประเทศไทยด้วยความปลอดภัยต่อมารัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิบนเกาะสุลาเวสี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑,๒๐๐ คน และมีผลกระทบต่อประชาชนประมาณ ๑.๖ ล้านคน ซึ่งในเบื้องต้นรัฐบาล
ร่วมกับภาคเอกชน ได้ส่งเงินช่วยเหลือประมาณ ๑๐ ล้านบาทไปยังรัฐบาลอินโดนีเซีย พร้อมทั้งน าส่งเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า และเต็นท์พักแรม ตามท่ีฝ่ายอินโดนีเซียร้องขอ 
                           ๒) หลักปัญจศีล (Panjasila) คืออุดมการณ์หรือปรัชญาแห่งรัฐของอินโดนีเซีย           
ซึ่งประกาศให้เป็นหลักการที่ยึดถือโดยทั่วกันในอินโดนีเซียโดยประธานาธิบดีซูการ์โน ปัญจศีลถือได้ว่าเป็นดั่ง
จิตวิญญาณของความเป็นอินโดนีเซีย ซ่ึงได้รวมความหลากหลายไว้เป็นหนึ่งเดียว  
      หลักปัญจศีล ประกอบด้วยหลักการ ๕ ประการ คือ 

 (๑) นับถือพระเจ้าสูงสุดหนึ่งเดียว  
 (๒) เป็นมนุษย์ที่เจริญและเที่ยงธรรม  
 (๓) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย  
 (๔) อ านาจอธิปไตยของปวงชนซึ่งบริหารโดยนโยบายทรงปัญญาที่มีมาจากการใคร่ครวญ

และเห็นพ้องกัน  
 (๕) ความยุติธรรมทางสังคมต่อชาวอินโดนีเซียทั้งมวล  

             ๓) การศึกษา สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิม 
ศึกษามากเป็นอันดับที่ ๒ รองจากอียิปต์ รวมประมาณ ๑,๙๐๐ คน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชายแดนใต้ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัด
อ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรศาสนาอิสลามอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้อง ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) องค์กรศาสนา
อิสลาม Muhammadiyah (๒) องค์กรศาสนาอิสลาม Nahdlatu Ulama (๓) กระทรวงกิจการศาสนา
อินโดนีเซีย และ (๔) กระทรวงการวิจัย เทคโนโลยี และการอุดมศึกษาอินโดนีเซีย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ (ไม่เฉพาะแต่ด้ าน
ศาสนาอิสลาม) ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการประกอบวิชาชีพและการเรียนรู้แนวคิดมุสลิมสายกลางของอินโดนีเซีย  
   ทุน Muhammadiyah เป็นแหล่งทุนขนาดใหญ่ที่สุดของนักเรียนและนักศึกษาไทยใน



 ๑๓ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ กว่า ๒๐๐ ทุน/ปี ผ่านศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  โดย ศอ.บต. และองค์กร Muhammadiyah ได้ร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ในปี ๒๕๖๐ องค์กร Muhammadiyah ได้มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทยจากจังหวัด
ชายแดนใต้ ส าหรับศึกษาในมหาวิทยาลัยขององค์กร รวม ๑๔ แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน ๒๑๐ ทุน 
โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสังกัดองค์กร Muhammadiyah แต่ละแห่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับทุน 
     อย่างไรก็ตาม ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเป็นผู้ก าหนดว่า นักเรียน
นักศึกษาไทยควรรับทุนการศึกษาในสาขาวิชาใดจากมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย เนื่องจากปัจจุบัน นักเรียน
นักศึกษาชาวไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประสบปัญหาการไม่ได้รับการรับรองวุฒิ
การศึกษาจากสภาวิชาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์  
      ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกิดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย
ที่ เห็นต่างซึ่งรวมกลุ่มกันในเมืองบันดุง นักศึกษาบางกลุ่มต้องการสิทธิในการก าหนดใจตนเอง (Self-
determination Right) ไม่ใช่เหตุการณ์รุนแรง แต่เกิดขึ้นเป็นประจ า            
  ๔) การเลือกตั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ก าหนดให้จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งในขณะนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรณรงค์การ
หาเสียงเลือกตั้งซ่ึงเป็นไปอย่างคึกคัก พรรคการเมืองต่างๆ ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าการหาเสียงและประกาศ
นโยบายผ่านสื่อได้ ในขณะที่ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด จากพรรคอินโดนีเซียน เดโมเครติค ออฟ สตรักเกิล จะ
ลงเลือกตั้งอีกครั้ง โดยมีคู่แข่งคือนายพลปราโบโว สุเบียนโต หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน จากพรรคเกรทเตอร์ 
อินโดนีเซีย มูฟเมนท์ ซึ่งเคยลงชิงต าแหน่งมาแล้วเช่นกันเมื่อปี  ๒๕๕๗ ซึ่งประธานาธิบดีวิโดโด ชนะการ
เลือกตั้งในครั้งนั้น อนึ่ง การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับการ
เลือกตั้งประธานาธิบดี ชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเหมือนทุก
ครั้งที่ผ่านมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       หลังจากเสร็จสิ้นการหารือคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย  
ได้มอบขันลงหิน เป็นที่ระลึกให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
 



 ๑๔ 

            ๕.๒ การพบปะหารือกับ Hon. Mrs. Popong  Otje  Djudjunan สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เมืองบันดุง ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) เม่ือวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ณ บ้านพักส่วนตัว โดยมี  Prof. Bermawi Priyatna Iskandar จาก Institute of Technology 
Bandung เข้าร่วมด้วย ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hon. Mrs. Popong  Otje  Djudjunan สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมืองบันดุง กล่าว
ต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนเมืองบันดุง และ
กล่าวว่า รู้สึกเหมือนได้พบกับเพ่ือนเก่า เนื่องจากมีความสนิทสนม และคุ้นเคยกับประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-อินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับกล่าวว่า ตนมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศไทยหลายครั้ง รวมทั้ง
รัฐสภาไทยด้วย เนื่องจากนาย Bebeb  AKN  Djundjunan บุตรชายของตน เคยด ารงต าแหน่งอัครราชทูต 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย ทั้งนี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีมาอย่างยาวนาน ไม่เพียงระดับรัฐบาลเท่านั้น แต่รวมถึงระดับรัฐสภา และระดับประชาชนด้วย 
จากนั้น ได้กล่าวเชิญคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่ง
เป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองบันดุง 
    ๑) ประวัติการท างานทางการเมือง 
    Hon. Mrs. Popong  Otje  Djudjunan สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมืองบันดุง ได้กล่าวถึง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมืองบันดุง ว่าตนได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมืองบันดุง 
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๑ ปี สมัยล่าสุดคือ ระหว่างปี ๒๕๕๗–๒๕๖๒ โดยตลอดระยะเวลา
กว่าสามสิบปีที่ผ่านมา ตนได้อุทิศเวลาให้แก่ประชาชนเมืองบันดุง และสร้างประโยชน์มากมายให้แก่เมืองนี้ 
กระทั่งได้รับประกาศนียบัตร จ านวนมากกว่า ๖๐๐ รายการ เพ่ือยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลประชาชน และ
พัฒนาเมืองบันดุงให้เจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ จากนั้น ได้กล่าวถึงเมืองบันดุงว่า เป็นเมืองตากอากาศที่อยู่ห่าง
จากกรุงจาการ์ตาประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง) เมืองบันดุงเป็นเมืองใหญ่เป็น
อันดับสามของอินโดนีเซียรองจากจาการ์ตาและสุราบายา มีอากาศเย็นสบายทั้งปี เนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบ 
และมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น ความสวยงามของบันดุงท าให้ดัตช์ (ฮอลแลนด์) ขนานนามว่าเป็น “ปารีสแห่ง
เกาะชวา” นอกจากนั้น เมืองบันดุงยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระองค์ได้ทรงเลือกบันดุงเป็นที่ประทับหลังจากที่ได้
เดินทางออกจากสยาม (ประเทศไทย) โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี 
ตามเสด็จฯ ด้วย พระองค์ได้ทรงสร้างพระต าหนักอย่างเรียบง่ายและประทานชื่อว่า พระต าหนักประเสบัน 
(Preseban) ส่วนพระต าหนักของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล มีชื่อว่า พระต าหนักดาหาปาตี 



 ๑๕ 

(Dahapati) พระต าหนักสองหลังนี้ตั้งอยู่ที่ถนนจีปากันตี (Cipaganti) ทั้งสองพระองค์ทรงประทับอยู่จนวาระ
สุดท้ายของชีวิต ซึ่งคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียรู้สึกสนใจในสถานที่นี้เป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนั้น เมืองบันดุงยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัย
เทคโนโลยีบันดุงด้วย โดยในโอกาสนี้ Prof. Bermawi  Priyatna  Iskandar จากสถาบันเทคโนโลยี ได้ให้
เกียรติเข้าร่วมในการหารือระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันในวันนี้ด้วย และได้กล่าวเชิญ Prof. Bermawi  
Priyatna  Iskandar ร่วมหารือและกล่าวถึงสถาบันเทคโนโลยี เมืองบันดุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) Institute of Technology Bandung 
  Prof. Bermawi  Priyatna  Iskandar จากสถาบัน Institute of Technology Bandung  
ได้สรุปให้คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีบันดุง ว่า Institut 
Teknologi Bandung [ITB]  หรือ Bandung Insitute of Technology เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เป็นสถาบันทางการศึกษาที่นายซูการ์โน ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียเข้ารับการศึกษา โดยฮอลแลนด์
เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้น เมื่อปี ๑๙๒๐ เดิมชื่อว่า de Technische Hoogeschool te Bandung (THB) ต่อมา
หลังจากขบวนการชาตินิยมประกาศเอกราชจากฮอลแลนด์ในปี ๑๙๔๕ ITB ได้ถูกผนวกรวมเข้ากับ
มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนี เซีย (University of Indonesia หรือ Universitas Indonesia - UI) และได้ถูก
แยกตัวออกไปเป็น Institut Teknologi Bandung [ITB] หรือ Bandung Insitute of Technology ในปี 
๑๙๕๙ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน เป็นสถาบันด้านเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
มีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษาในช่วงปี ๑๙๗๘ ด้วยการเป็นหัวหอกของการเคลื่อนไหว
ของขบวนการนักศึกษาในครั้งนั้น 
  ITB ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มี อัตราการสอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่ ง 
นอกจากนี้ ITB ยังติด ๕ อันดับแรกของสถาบันอุดมศึกษาของอินโดนีเซียในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่ง
อินโดนีเซียในจาการ์ตา หรือมหาวิทยาลัยกาจาห์มาดา (Gajah Mada University) ที่ยอกยาการ์ตา รวมทั้ง 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของ ITB ติด ๑๐๐ อันดับแรกของโลกด้วย  
 คณะที่เปิดสอน อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์โลก และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมเหมืองแร่และปริโตรเลียม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมอวกาศและเครื่องกล เป็นต้น  
 
 



 ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      หลังจากเสร็จสิ้นการหารือ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย  
ได้มอบชุดนม-น้ าตาลลงหิน เป็นที่ระลึกให้แก่ Hon. Mrs. Popong  Otje  Djudjunan สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เมืองบันดุง และถ่ายภาพร่วมกันพร้อม Prof. Bermawi  Priyatna  Iskandar จากสถาบัน Institute 
of Technology Bandung  
 ๕.๓ การพบกับสมาคมนักเรียนไทยเมืองบันดุง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนะน าแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เม่ือวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ 
สมาคมนักเรียนไทยในอินโดนีเซีย (Thai Student Association in Indonesia - TSAI) เมืองบันดุง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียได้พบกับนักเรียนไทยจ านวน ๑๒ คน 
และได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยสรุป ดังนี้ 
 สมาคมนักเรียนไทยในอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๖๑ และรับเงิน
สนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในปีแรกเป็นจ านวนเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยค่า
ครองชีพของนักเรียนประมาณ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน  
 



 ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมหลักของสมาคมฯ ได้แก่  

๑. งานรับน้องใหม่  
๒. งานปีใหม่ 
๓. งานรอมฎอน 
๔. กิจกรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมอื่น ๆ  

 นางเสาวณี  สุวรรณชีพ กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย ได้ให้
ค าแนะน าแก่นักเรียนในสมาคมฯ เรื่องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ 
การจัดให้มีการสอนพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้
จัดการสอนพิเศษให้แก่น้องใหม่ เพ่ือจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และช่วยเพ่ิมศักยภาพของน้องใหม่ด้วย 
นอกจากนั้น ให้นักเรียนไทยรวมตัวกันให้เหนียวแน่น ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน 
และประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข่าวความเคลื่อไหวต่าง ๆ ของสมาคมฯ ให้นักเรียนไทยไม่ว่า
จะอยู่ในเมืองใดของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทราบ เช่น การมีเฟซบุ๊ค (Facebook) ของสมาคมฯ เพ่ือสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยที่มาศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไม่เพียงแต่นักเรียนไทยในบันดุง  
แต่รวมถึงนักเรียนไทยในจาการ์ตา และยอกยาการ์ตา ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล ได้รับทราบปัญหา และให้ค าแนะน า เรื่องนักเรียนไทยที่มา
ศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียควรเลือกศึกษาสายวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ เนื่องจากสาขาสังคมศาสตร์นั้น
ไม่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาส าคัญเมื่อไป



 ๑๘ 

สมัครงาน ซึ่งนักศึกษาไทยได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า มีนักศึกษาไทยที่ส าเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อกลับไปประเทศไทยแล้วประสบปัญหาการหางานท า
ไม่ได ้เนื่องจากสภาเภสัชกรรมไมใ่ห้การรับรอง  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้ยกค ากล่าวของประธานาธิบดีซูการ์โน
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่า “เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย” (Unity in Diversity) นั้น เป็นค ากล่าวที่
มีนัยลึกซึ้ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการสร้างสันติสุข สันติภาพในความหลากหลายของสังคม การสร้างเครือข่ายจะช่วย
ให้ปัญหาคลี่คลาย และประสงค์ให้นักเรียนไทย ณ เมืองบันดุง ช่วยสานความสัมพันธ์ของสมาคมฯ ไปยัง
นักเรียนไทยที่มาจากจังหวัดปัตตานีด้วย และเมื่อส าเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและกลับประเทศ
ไทยแล้ว ขอให้มีการติดต่อกัน และรวมกลุ่มกันไว้เป็นเครือข่าย เพ่ือจะได้พ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือกันต่อไปใน
อนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 หลังจากเสร็จสิ้นการหารือคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซีย ได้มอบ 
เงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -อินโดนีเซียให้แก่สมาคม
นักเรียนไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อไป 
 



 ๑๙ 

 ๖. การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 
    คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การ

ประชุมเอเชีย-แอฟริกา (The Museum of ASIAN-African Conference) เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ยณ เมืองบันดุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซียได้รับการต้อนรับจาก Ms. Meianati  

Fauzie ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา โดยมีนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ เมืองบันดุง  
เข้าร่วมการเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปในครั้งนี้ด้วย ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ฯ น าคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย และนักเรียนไทยเข้าเยี่ยมชมและจัดการบรรยายสรุป ดังนี้ การประชุม
เอเชีย-แอฟริกาจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๔๙๘ (๑๙๕๕) ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็นการประชุมสุดยอดผู้น าระหว่างทวีปครั้งแรกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เพ่ือเป็นการ
ประกาศเสรีภาพจากการปกครองแบบอาณานิคม และเพ่ือต่อต้านอิทธิพลจากชาติมหาอ านาจสองขั้วคือ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในขณะนั้น มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๙ ประเทศ และประเทศผู้จัดประชุมได้แก่ 
อินโดนีเซีย เมียนมา ปากีสถาน ศรีลังกา และอินเดีย โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณ รัฐ
อินโดนีเซียเป็นผู้ประสานงานหลัก การประชุมเอเชีย-แอฟริกา ปี ๒๔๙๘ (๑๙๕๕) เป็นก้าวส าคัญของกลุ่มไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement) พิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ๒๕๒๓ 
(๑๙๘๐)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมเอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบันดุง ได้ประกาศ “Ten Principles of Bandung” หรือ  

หลักการ ๑๐ ประการ เมืองบันดุง ได้แก่  
๑. การให้ความเคารพต่อสิทธิพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ภายใต้กฎบัตรขององค์การ

สหประชาชาติ  
๒. การให้ความเคารพต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ 
๓. การให้ความเท่าเทียมทุกชาติพันธุ์ และทุกประเทศ  
๔. ไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
๕. การให้ความเคารพต่อสิทธิในการป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะโดยล าพัง หรือร่วมมือกัน ภายใต้

กฎบัตรประชาชาติ   
๖. ไม่ใช้การป้องกันร่วมกันอันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศมหาอ านาจ 
๗. การงดเว้นการกระท าที่เป็นภัย และการใช้ก าลังละเมิดอธิปไตยหรือความเป็นเอกราช

แห่งรัฐ 
๘. การระงับความขัดแย้งในเวทีระหว่างประเทศด้วยสันติเวทีภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ 
๙. การส่งเสริมผลประโยชน์และความร่วมมือร่วมกัน 

๑๐. การให้ความเคารพต่อข้อตกลง และความยุติธรรมระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากเสร็จสิ้นการหารือ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ได้มอบ 

โล่หร์ูปเรือสุพรรณหงส์ เป็นที่ระลึกให้แก่ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา พร้อมถ่ายภาพ
ร่วมกับนักเรียนไทยในเมืองบันดุง  
  ๗. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๗.๑ ในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีครั้งนี้ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
อินโดนีเซีย ได้ใช้โอกาสนี้ในการอธิบายถึงพัฒนาการทางการเมือง และความคืบหน้าตามแผน road map ของ 
ประเทศไทยต่อบุคคลส าคัญของฝ่ายอินโดนีเซีย รวมถึง การก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในปี 
๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซีย ได้แสดงความเข้าใจในสถานการณ์การเมือง และสนับสนุนให้ไทยประสบความส าเร็จ
ในกระบวนการพัฒนาการทางการเมืองดังกล่าว  
  ๗.๒ คณะผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลาย
ด้านกับฝ่ายอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา อุตสาหกรรมฮาลาล และการแก้ไขปัญหาประมงร่วมกัน  
  ๗.๓ คณะผู้แทนไทยได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรมของ
สมาคมนักเรียนไทยในอินโดนีเซีย เมืองบันดุง และได้น าเรื่องดังกล่าวหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคล
ส าคัญฝ่ายนิติบัญญัติของอินโดนีเซีย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของอินโดนีเซีย 
 

------------------------------------------- 
    
  นางสาวอกนิษฐ์  ปัทมินทร 
  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
  กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
  ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ผู้สรุปรายงาน  


